

ไขปัญหาสุขภาพ แผนจีน

"หมอพร"

สวัสดีครับ คุณหมอพร

ผมรู้สึกสนใจและอยากศึกษาศาสตร์การ
รักษาโรคแบบแพทย์แผนจีนมาก ๆ ครับ ไม่ทราบว่า
"คุณหมอพร" จะเมตตาช่วยชี้แนะให้ผมจะได้
ไหมครับ **ไม่ทราบว่าผมจะเรียนรู้ได้อย่างไร** และ
หากเป็นไปได้ก็อยากจะขอรบกวน **ขอฝากตัวเป็น
ศิษย์ของคุณหมอพรจะได้ไหมครับ**
ขอความกรุณาด้วยครับ (ผมตั้งใจจริงจิงนะ
ครับ)

ชัยยม บุญงาม

ตอบ

น่าดีใจที่คุณสนใจ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีน"
อย่างตั้งใจจริง ต้องการจะเรียนรู้จริงๆ ศาสตร์การ
แพทย์แผนจีนมีประวัติมาหลายพันปี โดยคนโบราณ
สังมประสบการณ์จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงใน
ธรรมชาติ การเกิด แก่ เจ็บ ตายของมนุษย์ ค่อยๆ สรุ
บเขียนจากการต่อสู้กับธรรมชาติและการต่อสู้กับ
โรคภัยไข้เจ็บมาเป็นเวลายาวนาน เป็นองค์ความรู้ที่
บูรณาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
สังคมเข้าด้วยกัน มีจุดเด่นในการมองสรรพสิ่งอย่าง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอย่างสมดุล

สิ่งที่ชวนให้หลงใหลและน่าค้นหาอีกกว่านั้น ก็
คือ สามารถมองผ่านปรากฏการณ์ทางภายนอก ไป
หยั่งรู้การเคลื่อนไหวภายในร่างกาย เป็นศาสตร์ที่มี
มนต์เสน่ห์ให้ชวนศึกษาค้นหา เรียนรู้ลึกเข้าไปเรื่อยๆ
เท่าไร ก็ยิ่งน่าค้นหาเรียนรู้มากเท่านั้น

และหากตั้งใจจริงคุณจะสามารถค้นหาสิ่ง
ลึกลับในร่างกายมนุษย์ในแนวของแพทย์แผนจีน การ
จะเรียนรู้แพทย์แผนจีนต้องเข้าใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์
การแพทย์แขนงหนึ่งของชาวตะวันออก ไม่ใช่ลึกลับ

อยากรักษา ศาสตร์แพทย์แผนจีน

มหัศจรรย์อย่างในหนังสือแสดงถึงอาณาภพมากมาย
เหลือเชื่อ แต่เป็นศาสตร์ที่มีรากเหง้า เป็นวิทยาศาสตร์
ตามแบบฉบับของชาวตะวันออก ที่มีพีชพันธุ์
ธัญญาหารบนพื้นโลกที่อุดมสมบูรณ์เป็นฐานแห่งองค์
ความรู้

เมื่อเห็นคุณค่าและให้การยอมรับในศาสตร์นี้
คุณก็ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะ
ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างไทย-จีนมีในระดับ
ต่างๆ มากขึ้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีความร่วมมือ
ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น **จนมีการเรียนการสอนวิชา**



การแพทย์แผนจีนขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทราเกษม โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ย
เหมิน ในหลักสูตร 5 ปี จบมาได้ พจน. สามารถ
สอบรับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนได้
ตามกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

นอกจากนี้ยังเปิดที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ดูรายละเอียดได้ที่ทางอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย ถ้าเรียนตามหลักสูตรเช่นนี้จะได้
ความรู้ที่เป็นระบบและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek

Circulation: -

Ad Rate: (FC) 2,200 (BW) 1,350

Section: กีฬา/ผู้หญิง/ไลฟ์สไตล์

วันที่: ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2550

ปีที่: 6

ฉบับที่: 2092

หน้า: 27(ล่างขวา)

Col.Inch: -

ADValue: (B/W) -

(FC) -

PRValue(x3): (B/W) -

(FC) -

คอลัมน์: ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน : อยากรักษาศาสตร์แพทย์แผนจีน

หรือหากคุณต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อมาดูแลตัวเอง ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทยได้ ที่นี้สามารถให้องค์ความรู้ แต่ไม่ได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การจะมาฝากตัวเป็นศิษย์กับผู้เขียนนั้น ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติ แต่การเรียนรู้จากการปฏิบัติต้องใช้เวลานาน อีกทั้งไม่ได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หากมีข้อข้องใจอะไรคุณสามารถปรึกษามหาวิทยาลัยได้ ถ้าเรามีความรู้แล้วนำไปใช้ในสภาพที่กฎหมายไม่ยอมรับ ทำไปก็กลายเป็นหมอเถื่อนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ก็ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนความตั้งใจของคุณ อยากรู้ให้ชัวร์ของ “แพทย์ทางเลือก” มีคนเข้ามาถามยิ่งขึ้นๆ จะได้ช่วยกันสร้าง

●● ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติ

หลากหลายพันปี โดยคนโบราณสั่งสม

ประสบการณ์จากการสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ การเกิด แก่ เจ็บ

ตายของมนุษย์ ค่อยๆ สรุปทฤษฎีมาจาก

การต่อสู้กับธรรมชาติและการต่อสู้กับโรคภัย

ไข้เจ็บมาเป็นเวลายาวนาน ●●

ความหลากหลายและเข้มแข็งแก่งานสาธารณสุขในประเทศไทยของเรา ต่อไปหากมีโอกาสศึกษาด้วยวิธีที่ใช้เวลาและงบประมาณน้อยกว่านี้ค่อยเข้าร่วมขอให้อภัยติดตามข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำก็แล้วกัน

หมอไพโร 113/61 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : praivach@hotmail.com